

Source : มติชน

Date : 26 พ.ค. 2561 Page : 10

No: 61169711

## เลื่อนสืบพยานคดีพธม.ปิดสนามบิน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ห้องพิจารณา 704 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดสืบพยานโจทก์คดีพธม.ตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ในข้อหาก่อการร้ายและข้อหาอื่นๆ กรณีชุมนุมปิดสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง เมื่อปี 2551 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 9 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พล.ต.จำลอง ศรีเมือง, นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำ และแนวร่วมเป็นจำเลยรวม 98 ราย

ทั้งนี้ เมื่อศาลออกนั่งบัลลังก์ปรากฏว่ามีจำเลย 1 ราย ไม่ได้เดินทางมาศาล เนื่องจาก

มีอาการป่วย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ขณะที่อัยการโจทก์แถลงว่ามีพยานมาพร้อมสืบ 1 ปาก และไม่ขอคัดค้านการเลื่อนคดี ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูง การดำเนินกระบวนการพิจารณาต้องทำต่อหน้าจำเลย เมื่อมีจำเลยไม่สามารถมาศาลได้ จึงไม่อาจดำเนินกระบวนการพิจารณาได้ และจำเป็นต้องเลื่อนคดีนี้ออกไปก่อน โดยศาลเห็นสมควรให้เลื่อนไปนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้, 13 มีนาคม 2562, 3 พฤษภาคม 2562 และ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.

Source : มติชน

Date : 26 พ.ค. 2561

Page : 10

No: 61169712

## นัด 28 มิย. สั่งคดีมือบ 'เอ็มบีเค39'

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารกรุงเทพใต้ พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน นำสำนวนพยานหลักฐาน พร้อมความเห็นสมควรฟ้อง "แกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง MBK39" จากการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมา บริเวณสกายวอล์ก แยกปทุมวัน ส่งมอบให้นายบุญส่ง เนตรปฐมพรกิจ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 4 ซึ่งมีผู้ต้องหา 9 ราย คือนายรังสิมันต์ โรม, นายสิริวิชญ์ เสรีวิวัฒน์ หรือจ่านิว, นายอานนท์ นำภา, นายเอกชัย หงส์กังวาน, นายสุกฤษฎี เพียรสุวรรณ, นายเนติวิทย์ หรือแฟรงค์ โชติกัณฑ์ไพศาล, น.ส.ณัฐฐาหรือโบว์ มหัทธนา, นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด และนายวีระ สมความคิด ถูกกล่าวหาขู่มขู่ปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 และฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ที่ห้ามมั่วสุมตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป และชุมนุมห่างจากเขตพระราชฐานไม่เกิน 150 เมตร ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ

นายบุญส่งกล่าวว่า ผู้ต้องหาพบอัยการ 8 คน ขาดเพียงนายวีระ หลังจากรับสำนวนมาแล้ว ตั้งคณะทำงานพิจารณาพยานหลักฐานอย่างรอบคอบ โดยนัดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดมาฟังคำสั่งคดีครั้งแรก

ในวันที่ 28 มิถุนายน ส่วนนายวีระที่ยังไม่ได้มา รายงานตัวกับอัยการนัดให้มาพบวันที่ 4 มิถุนายน ก่อน นัดสั่งคดีพร้อมกันทั้งหมดวันที่ 28 มิถุนายน

ต่อมาเว็บไซต์ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เผยแพร่คำให้สัมภาษณ์ของนายรังสิมันต์ โรม ว่าการดำเนินคดีกับการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งล้วนเป็นคดีทางการเมือง จึงไม่แปลกที่จะถูกดำเนินคดีเยอะแยะมากมาย แต่เราพร้อมต่อสู้เต็มที่ อีกด้านหนึ่งเราเชื่อว่าคดีของเราจะทำให้สังคมได้เห็น ใครถูกรังแก และใครเป็นผู้รังแก การเคลื่อนไหวที่ผ่านมาของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ความวุ่นวายไม่ได้เกิดจากผู้ชุมนุม อย่างไรก็ตามวันที่ 22 พฤษภาคม การปิดถนนเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีของผู้เข้าร่วมชุมนุมกรณี MBK39 ซึ่งแยกออกจากแกนนำนั้น เหลือผู้ต้องหาอีก 28 คน ถูกกล่าวหาในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 และ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ อัยการยังไม่ได้มีความเห็นทางคดี โดยก่อนหน้าอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง เนื่องจากไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ทำให้ต้องรอฟังผลการพิจารณาจากอัยการสูงสุด นัดครั้งต่อไปในวันที่ 26 มิถุนายน